

Chính phủ Úc khuyên người dân cẩn thận với những bộ xét nghiệm COVID-19 “dỏm” từ Trung Quốc
Đặng Trình



Australians are being urged to exercise caution after reports that dodgy 'home' COVID-19 tests kits are being imported into Australia. Source: AAP

Chính phủ liên bang kêu gọi người dân không nên tự xét nghiệm coronavirus tại nhà, sau khi Lực lượng Bảo vệ Biên giới Úc (ABF) phát hiện nhiều bộ dụng cụ xét nghiệm bị lỗi trên đường nhập cảng Úc từ Trung Quốc và Hong Kong.

Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter cho biết giới hữu trách đang làm mọi cách để xử lý những bộ xét nghiệm COVID-19 nhập cảng cho kết quả “không chính xác”.

“Chúng tôi nhận thức được điều này và đang cố gắng ngăn chặn bằng cách kiểm tra tại biên giới, không phải theo cách thông thường, mà bằng cách nhắm mục tiêu,” ông nói với các phóng viên tại Canberra.

“Nhưng với những ai cảm thấy không chắc chắn về nguồn gốc của bộ xét nghiệm mà họ đang có, hoặc mua trên mạng hay qua bưu điện, đừng làm điều đó.

Đừng tự xét nghiệm vào thời điểm này, bởi vì chúng tôi biết rằng trong số những bộ xét nghiệm nhập cảng, có những bộ bị lỗi hay thậm chí nguy hiểm.

Vào sáng Chủ Nhật, Tổng trưởng Nội vụ Peter Dutton cảnh báo người dân nên cảnh giác với những bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus tại nhà giả mạo, mà theo ông có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ông nói rằng việc sử dụng những bộ dụng cụ này sẽ gây ảnh hưởng đến công tác cứu người của các nhân viên y tế.

“Kết quả không chính xác có thể ngăn mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ y tế mà họ cần, hoặc khiến những người lẽ ra nên tự cách ly ngừng làm việc đó,” ông nói trong một thông cáo.



Home Affairs Minister Peter Dutton

Theo Cục quản lý dược phẩm TGA, những bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 này là “những thiết bị y tế không được cấp phép”.

“Các nhân viên ABF tại biên giới đang cảnh giác về bất kỳ bộ xét nghiệm COVID-19 trái phép hoặc tự chế nào, và họ sẽ tiếp tục làm việc ngày đêm để bảo đảm những sản phẩm nguy hiểm này không đến tay các hộ gia đình và cộng đồng Úc,” ông Dutton tuyên bố.

ABF đã ngăn chặn một lô hàng chứa 200 bộ xét nghiệm “dòm” từ Trung Quốc đến Perth vào ngày 16/3.

Các phát hiện tương tự được thực hiện tại Perth (50 bộ) vào ngày 23/3 và Melbourne (39 bộ) vào ngày 27/3, cả hai đều đến từ Hong Kong.

Ông Dutton cho biết những xét nghiệm COVID-19 duy nhất được cấp phép tại Úc là những xét nghiệm tại phòng lab, hoặc những xét nghiệm có thể được sử dụng bởi nhân viên y tế tại bệnh viện hay phòng mạch.